

Số: 34 /TTr-NBN

Nghĩa Tân, ngày 5 tháng 10 năm 2024

**TỜ TRÌNH**  
**ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN NHÀ TRƯỜNG ĐẠT TIÊU CHUẨN**  
**“AN TOÀN VỀ AN NINH TRẬT TỰ” NĂM 2024**

**Kính gửi:** Ban chỉ đạo phường Nghĩa Tân.

Căn cứ Thông tư số 124/2021/TT-BCA ngày 28/12/2021 của Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”;

Căn cứ kết quả bình xét nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” năm 2024.

Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc kính đề nghị Ban chỉ đạo xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ Phường Nghĩa Tân, Công an Phường Nghĩa Tân xem xét, trình UBND thành phố Gia Nghĩa công nhận Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” năm 2024/.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Lưu VT.



*Nguyễn Thị Nhuận*



UBND THÀNH PHỐ GIA NGHĨA  
TRƯỜNG TH NGUYỄN BÁ NGỌC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do Hạnh phúc

**KẾT QUẢ XÉT THÔNG TƯ 124/2021/TT-BCA CỦA BỘ CÔNG AN NĂM 2024**

(Tính đến ngày 12 tháng 9 năm 2024)

STT	Tên trưởng	Đạt	Không đạt	Ghi chú
01	Trường TH Nguyễn Bá Ngọc	X		

Ghi chú: Đánh dấu X nếu đạt hoặc không đạt

Nghĩa Tân, ngày ... tháng 9 năm 2024

**HIỆU TRƯỞNG**



Nguyễn Thị Nhuận

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do Hạnh phúc**

**BẢN ĐĂNG KÝ**  
**Trường học đạt tiêu chuẩn «An toàn về an ninh, trật tự» năm 2024**

Thực hiện Thông tư số 124/2021/TT-BCA ngày 28/12/2021 của Bộ công an Quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn « An toàn về an ninh, trật tự »

**Đơn vị :** Trường TH Nguyễn Bá Ngọc

**Tiêu chí 1:**

- Hàng năm thực hiện tốt, Nghị quyết của tổ chức Đảng), kế hoạch của nhà trường về công tác bảo đảm an ninh, trật tự;
- Có bản đăng ký phân đấu đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”;
- Chấp hành nghiêm về nội quy, quy chế bảo vệ nhà trường, bảo vệ chính trị nội bộ, quản lý giáo dục người học; phòng, chống cháy, nổ;
- Tự giác trong việc ký cam kết thực hiện các nội quy, quy chế và xây dựng nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” gắn với các phong trào thi đua trong nhà trường.

**Tiêu chí 2:**

- Nghiêm túc thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước (hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch của nhà trường đề ra). Có báo cáo tình hình và kết quả thực hiện công tác đảm bảo ANTT theo định kỳ;
- Thực hiện tốt kế hoạch phối hợp giữa nhà trường với Công an và hội CMHS.
- Làm tốt công tác tự phòng, tự quản, tự bảo vệ về ANTT trong nhà trường.

**Tiêu chí 3:**

- Không để xảy ra các hoạt động gây rối, biểu tình, lập các hội, nhóm, tuyên truyền phát triển đạo, khiếu kiện và tụ tập đông người trái với quy định của pháp luật;
- Không để xảy ra tội phạm và bạo lực học đường;
- Không phạm tội hoặc mắc tệ nạn xã hội;
- Không để xảy ra cháy, nổ, tai nạn lao động nghiêm trọng; Không để xảy ra mất trộm tài sản, vật tư.

**Tiêu chí 4:**

- Đảm bảo trong sạch, vững mạnh, không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên.

**Tiêu chí 5:** Đạt danh hiệu “lao động xuất sắc”. Đơn vị văn hóa

*Nghĩa Tân, ngày 12 tháng 9 năm 2024*

**XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÊN**



**THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ**

*Nguyễn Thị Nhuận*

Số: 420/BC-NBN

Nghĩa Tân, ngày 06 tháng 9 năm 2024

**BÁO CÁO**  
**Kết quả thực hiện Thông tư 124/2021/TT-BCA**  
**của Bộ Công an năm 2024**

**I. Đặc điểm tình hình:**

**1. Thuận lợi:**

Nhà trường luôn được sự quan tâm của cấp ủy Đảng, Chính quyền địa phương, Hội Cha mẹ học sinh và các cấp quản lý giáo dục.

Công an phường luôn quan tâm đến công tác an ninh trật tự và giáo dục đạo đức của học sinh trong nhà trường, thường xuyên phối hợp để nắm bắt tình hình tại đơn vị.

Nhà trường có đội ngũ cán bộ, giáo viên ổn định về tư tưởng chính trị, đạt chuẩn về trình độ, vững về tay nghề, an tâm công tác.

Đa số cha mẹ học sinh quan tâm đến công tác giáo dục phẩm chất, đạo đức của con em tại nhà trường.

**2. Khó khăn**

Môi trường xã hội xung quanh còn tiềm ẩn nhiều phức tạp, Học sinh đông, giờ đưa đón con một số phụ huynh chưa chấp hành tốt an toàn giao thông trước cổng trường.

**3. Tình hình giáo viên, học sinh và cơ sở vật chất**

Nhà trường có tổng số cán bộ, giáo viên và nhân viên là 36 được chia thành 5 tổ chuyên môn.

Số học sinh là 1018 em được biên chế thành 24 lớp.

Nhà trường có Chi bộ Đảng gồm 28 đảng viên, giữ vai trò hạt nhân lãnh đạo trong toàn bộ hoạt động của nhà trường. Các tổ chức: Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội cha mẹ học sinh đều hoạt động tích cực, góp phần cùng nhà trường hoàn thành tốt các nhiệm vụ dạy học.

Về cơ sở vật chất, nhà trường có hàng rào bao quanh kiên cố, có cây xanh và nhà vệ sinh sạch, nguồn rác được xử lý hàng ngày phục vụ cho giáo viên và học sinh. Số phòng học là 24 phòng ngoài ra còn có các phòng khác như: phòng tin học, nhà bếp, các phòng phục vụ cho khối hành chính.

**II. Triển khai và tổ chức thực hiện**

**1. Phối hợp thực hiện**

Nhà trường đã tham mưu với Đảng ủy, Chính quyền địa phương, phối hợp với các ban ngành đoàn thể trong và ngoài trường đặc biệt là đối với Công an phường Nghĩa Tân để tuyên truyền giáo dục về công tác An ninh trật tự trường học nói riêng và trên toàn địa bàn nói chung.

Tăng cường các biện pháp phối hợp với chính quyền, đoàn thể tại địa phương và gia đình học sinh nhằm ngăn chặn tình trạng mất an ninh trật tự ở trong và ngoài trường học.

Phối hợp, tổ chức để học sinh được tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao lành mạnh; có hình thức hỗ trợ, động viên cán bộ, nhà giáo, học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Phối hợp chặt chẽ với công an trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đặc biệt trong dịp Tết và các ngày lễ lớn. Nhà trường đã chủ động phối hợp với công an địa phương xây dựng kế hoạch, nắm bắt thông tin, xử lý tình huống an ninh trật tự liên quan.

Phối hợp, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong nhà trường. Căn cứ chức năng nhiệm vụ của mỗi đoàn thể, nhà trường chủ động phối hợp, tạo điều kiện để tổ chức đoàn thể thực hiện tốt công tác vận động, tuyên truyền, giáo dục.

Thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở, kịp thời nắm bắt và giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong đội ngũ, tạo lòng tin, kích thích đội ngũ mạnh dạn đóng góp hình thành nhận thức mới, từ đó có tinh thần trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao, chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, nội quy cơ quan, qui chế của ngành, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của đơn vị, của ngành giáo dục.

## **2. Quán triệt, tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của các cấp**

Thực hiện sự chỉ đạo của các cấp về công tác an ninh trật tự trường học, nhà trường đã tổ chức quán triệt đến tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh nắm mục đích, ý nghĩa và những nội dung của công tác.

Thông qua các đối tượng học sinh làm công tác tuyên truyền đến các bậc phụ huynh học sinh và nhân dân địa phương.

Thông qua các buổi họp hội đồng, họp phụ huynh để tuyên truyền đến CB-GV-NV, học sinh và phụ huynh về công tác an ninh trật tự.

Thông qua các hoạt động lồng ghép trong các môn học, tổ chức các hoạt động tìm hiểu, hoạt động ngoài giờ, ngoại khóa để giáo dục ý thức, trách nhiệm về an ninh trật tự trường học cho học sinh. Tổ chức cam kết thực hiện tốt an ninh trật tự trường học bằng những việc làm cụ thể và thực hiện tốt nội quy của nhà trường cũng như các nội dung về an ninh trật tự.

Thành lập ban chỉ đạo, thường xuyên tổ chức công tác tự quản trường học, cùng với bảo vệ trực 24/24 làm nhiệm vụ nắm bắt mọi tình hình trong nhà trường thường xuyên đôn đốc nhắc nhở việc thực hiện nội quy của nhà trường. Hàng tháng đều có sự đánh giá nhận xét cụ thể nêu rõ những ưu điểm, tồn tại và hướng khắc phục để từ đó giúp cho giáo viên nắm bắt tình hình kịp thời.

## **3. Các nội quy, quy định và việc làm để đảm bảo An ninh trường học:**

Nội quy phụ huynh học sinh: Phổ biến vào đầu năm học và cho in treo ở các lớp học hằng ngày.

Phổ biến Điều lệ trường Tiểu học; những điều cấm đảng viên không được làm; nội quy làm việc; nội quy học sinh và đạo đức nhà giáo.

Các quy định, chỉ tiêu thi đua trong các đợt thi đua hàng năm của đoàn thanh niên, đoàn viên công đoàn và người lao động.

Lắp camera giám sát ở các dãy phòng học và xung quanh trường.

Nhà trường phối hợp với phụ huynh xây dựng công trường an toàn, văn minh và đã được phụ huynh đồng tình ủng hộ, chính vì vậy không còn tình trạng ùn tắc giao thông lúc tan trường.

#### **4. Bài học trong công tác xây dựng trường học an toàn, An ninh trường học:**

Xây dựng kế hoạch, quán triệt chỉ đạo đúng các văn bản hướng dẫn quyết liệt ngay từ đầu năm học.

Kết hợp chặt chẽ với chính quyền và công an địa phương, phụ huynh cùng giáo dục.

Đưa nội dung trường học an toàn, an ninh trường học vào các tiêu chí thi đua theo từng đợt cụ thể.

Nhà trường thành lập Ban an ninh trật tự nhà trường, đồng thời xây dựng kế hoạch hoạt động, phân công các thành viên phụ trách theo các mảng hoạt động cụ thể.

### **III. Nhận xét, đánh giá:**

#### **1. Ưu điểm:**

Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết và văn bản của các cấp về công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Trong nhà trường không xảy ra tội phạm hình sự; không có người mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng chất kích thích, ma túy.

Không có hành vi, vi phạm pháp luật về PCCC; Trộm cắp, cố ý gây thương tích do lỗi của người trong cơ quan; không có người vi phạm xử phạt hành chính.

Trong nhà trường không có người đánh bạc, mại dâm, mê tín dị đoan, hoặc sử dụng, lưu truyền văn hóa cấm lưu hành.

Trong nhà trường không có hiện tượng tham nhũng, tiêu cực, gây thất thoát, thiệt hại tài sản nhà nước.

Trong nhà trường không xảy ra cháy nổ, tai nạn lao động gây thiệt hại về người và tài sản của nhà nước.

#### **2. Hạn chế:**

#### **3. Kiến nghị: Không**

Trên đây là báo cáo Kết quả thực hiện Thông tư 124/2021/TT-BCA của Bộ Công an của trường TH Nguyễn Bá Ngọc /.

#### **Nơi nhận:**

- Công an Phường NT;
- Lưu VT.



**Nguyễn Thị Nhuận**

Nghĩa Tân, ngày .... tháng 9 năm 2024

**BIÊN BẢN**

**Bình xét nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” năm 2024**

Hôm nay, vào hồi 14 giờ 30 phút ngày 12 Tháng 9 năm 2024, tại trường TH Nguyễn Bá Ngọc tổ chức họp bình xét, đề nghị công nhận nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” năm 2024.

Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường: 36 người; có mặt: 36/36 người; vắng: 0

Chủ trì: Bà: Nguyễn Thị Nhuận- Hiệu trưởng

Thư ký: Bà: Đặng Thị Trúc, thư ký HĐ

Căn cứ Thông tư số 124/2021/TT-BCA của Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”;

Đối chiếu các tiêu chí tại Thông tư 124/2021/TT-BCA ngày 28/12/2021 của Bộ Công an quy định về Tiêu chí để công nhận nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”;

Căn cứ kết quả thi đua của từng cán bộ, giáo viên, nhân viên và kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2024 của nhà trường,

Các thành viên dự họp đã thảo luận: Có 36/36 đồng chí nhất trí đề nghị Chủ tịch UBND thành phố Gia Nghĩa; công nhận Trường TH Nguyễn Bá Ngọc đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” năm 2024.

Cuộc họp kết thúc hồi 13 giờ 25 phút cùng ngày, đã thống nhất thông qua biên bản với nội dung trên và không có ý kiến khác.

**THƯ KÝ**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**Đặng Thị Trúc**

**CHỦ TRÌ**

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)



**Nguyễn Thị Nhuận**



Số: 35/KH-NBN

Nghĩa Tân, ngày 28 tháng 9 năm 2024

## KẾ HOẠCH

### Bảo vệ an toàn an ninh, trật tự trường học năm học 2024- 2025

Thực hiện Thông tư số 124/2021/TT-BCA ngày 28/12/2021 của Bộ công an quy định khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “an toàn về an ninh, trật tự”

Trường TH Nguyễn Bá Ngọc xây dựng kế hoạch Bảo vệ An ninh trật tự trong nhà trường năm học 2024- 2025 như sau:

#### 1. Mục tiêu:

Tổ chức phổ biến, quán triệt trong giáo viên, học sinh về các Luật, pháp lệnh, Nghị định, Thông tư, Chỉ thị và các công văn hướng dẫn thực hiện công tác bảo vệ an ninh trong trường học và cơ sở giáo dục của các cấp nhằm tiếp tục tăng cường nhận thức về công tác an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trong trường học cho CB, GVNV và học sinh của nhà trường.

Thông qua các hoạt động giáo dục chính khoá và ngoại khoá nhằm giúp cán bộ, giáo viên, học sinh, có những kiến thức cơ bản và thiết thực, có thái độ đúng mực, có niềm tin và có hành vi, hoạt động chủ động nhằm bảo vệ an ninh trật tự trường học, phòng chống tệ nạn xã hội và ma tuý, bảo đảm sự ổn định về an ninh trật tự, tạo điều kiện để nâng cao chất lượng dạy và học văn hoá, góp phần quan trọng củng cố nền quốc phòng toàn dân và giữ vững ổn định chính trị - xã hội.

#### 2. Nhiệm vụ cụ thể :

##### 1.2. Đối với cán bộ, giáo viên :

- Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung trong Thông tư số 124/2021/TT-BCA và Quyết định số 510/QĐ-BCA ngày 20/01/2020 của Bộ công an về việc ban hành “quy định tiêu chí đánh giá, phân loại phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”.

- Tăng cường công tác vận động cán bộ, giáo viên, công nhân viên tham gia có hiệu quả các hoạt động phòng ngừa và trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự trong trường học gắn với việc thực hiện cuộc vận động: “*Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh*” kết hợp với các cuộc vận động: “*Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo*”, cuộc vận động: “*Hai không*” và cuộc vận động: “*Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực*” trong toàn cán bộ, giáo viên và học sinh.

## **2.2. Đối với học sinh :**

Tổ chức cho giáo viên chủ nhiệm phối hợp cùng nhà trường xây dựng lớp vững mạnh, tự quản tốt, lớp học *thân thiện học sinh tích cực*, tập trung thực hiện các nội dung sau đây:

- Phổ biến, tuyên truyền đến tận học sinh về: qui định an toàn giao về an toàn giao thông.

- Có thái độ, hành vi ứng xử văn hoá, tôn trọng, lễ phép với thầy cô, nhân viên nhà trường và người lớn tuổi, đoàn kết giúp đỡ bạn, trung thực trong lời nói, việc làm. Có ý thức tự giác chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật của Nhà nước; Quy chế, nội quy của trường học, không dùng chất kích thích như chích hút ma tuý, thuốc lá, uống rượu bia, không gây gổ đánh nhau, không la ré làm mất trật tự trong trường học, lớp học; không trộm cắp, không vi phạm pháp luật làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự nhà trường.

## **3. Biện pháp.**

- Kiện toàn các Ban chỉ đạo về an ninh trật tự, về an toàn giao thông, về phòng chống tội phạm và ma tuý, về thực hiện các cuộc vận động trong nhà trường.

- Tăng cường vai trò của chi bộ Đảng trong nhà trường, phối hợp có hiệu quả với các tổ chức trong nhà trường thực hiện Chỉ thị 34/CT-TW của Bộ Chính trị về *“Tăng cường công tác chính trị tư tưởng, củng cố tổ chức Đảng, đoàn thể quần chúng và công tác Đảng trong trường học”*, đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, đạo đức, lối sống cho cán bộ, giáo viên và học sinh.

- Ban hành nội qui của nhà trường, kiểm tra và giám sát việc thực hiện Pháp luật, các qui định về an ninh trật tự và nội qui của nhà trường. Xử lí nghiêm minh và kịp thời các hiện tượng học sinh vi phạm qui định về an ninh trật tự, nội qui của nhà trường.

- Thực hiện nghiêm các qui định về bảo vệ cơ quan, ban hành qui chế làm việc của nhân viên bảo vệ trong việc bảo đảm an ninh trật tự và cơ sở vật chất của đơn vị.

- Phối hợp tích cực với công an địa phương về xây dựng kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự trong trường học, ngăn chặn, xử lí kịp thời các trường hợp trộm cắp tài sản nhà trường, tài sản học sinh, gây rối, đánh nhau trong trường học.

- Hằng năm thực hiện việc kí cam kết về thực hiện an ninh trật tự, về thực hiện an toàn giao thông, về phòng chống tội phạm và ma tuý giữa nhà trường với các tổ chức Công đoàn, Ban đại diện cha mẹ học sinh, giữa giáo viên chủ nhiệm lớp với từng học sinh.

- Coi trọng tiêu chuẩn về cơ sở vật chất, bảo đảm cảnh quang sư phạm, xây dựng trường học an toàn, xanh - sạch - đẹp, từng bước xây dựng trường đạt chuẩn

Quốc gia mức độ I là một trong những biện pháp hữu hiệu thực hiện an ninh trật tự trường học, ngăn chặn sự xâm nhập các tệ nạn xã hội & ma túy vào nhà trường.

- Mỗi năm tổ chức 1 buổi sinh hoạt ngoại khoá về các nội dung an ninh trật tự trường học, an toàn giao thông.

- Phát động trào “*Toàn dân bảo vệ An ninh tổ quốc*” trong nhà trường, quan tâm xây dựng mô hình “*tự quản*” trong học sinh để từng bước phát huy tác dụng, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị trường học an toàn về An ninh trật tự; nâng cao ý thức, trách nhiệm cho cán bộ, công nhân viên, giáo viên, học sinh trong việc phòng, chống tội phạm.

#### **4. Tổ chức thực hiện .**

4.1. Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch:

- Hiệu trưởng làm trưởng ban.
- Phó hiệu trưởng làm Phó ban.
- Mời Chủ tịch Công đoàn, Bí thư chi đoàn nhà trường làm Phó ban.
- Các Tổ trưởng chuyên môn làm ủy viên.
- Mời trưởng Đại diện Hội cha mẹ học sinh trường làm ủy viên.
- Thư ký HĐSP làm Thư ký.
- Nhân viên bảo vệ làm ủy viên.

4.2. Xây dựng chương trình công việc cụ thể, giao trách nhiệm cho các thành viên trong Ban chỉ đạo thực hiện.

4.3. Hàng tháng, học kỳ và cả năm được sơ kết đánh giá rút kinh nghiệm, kịp thời để tuyên dương khen thưởng và xử lý những tồn tại, yếu kém trong quá trình tổ chức thực hiện.

Trên đây là kế hoạch thực hiện “**Bảo vệ an toàn an ninh, trật tự trường học**” năm học 2024- 2025 ( Có bản đăng ký tập thể, cá nhân kèm theo)

Đề nghị các tổ chức đoàn thể và Hội CMHS nhà trường cùng phối hợp để thực hiện. Toàn thể CBCC,VC, học sinh trong toàn trường cùng tích cực thi đua thực hiện nhằm bảo vệ an ninh trật tự trường học, phòng chống tệ nạn xã hội và ma túy, bảo đảm sự ổn định về an ninh trật tự, tạo điều kiện để nâng cao chất lượng dạy và học văn hoá, góp phần củng cố nền quốc phòng toàn dân và giữ vững ổn định chính trị - xã hội.

**Nơi nhận:**

- Như Công an TP Gia Nghĩa ;
- Lưu VT.



*Nguyễn Thị Nhuận*